



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๘๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๕๗ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
และตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๕๖ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๓ ตำแหน่ง จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๕๓ ตำแหน่ง
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ส่วนตำแหน่งที่เหลืออีก ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร สำนักพัฒนาเกษตรกร
(ตำแหน่งเลขที่ ๙๖๙) ๒. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ (ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๕๘) ๓. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๕๙) ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้
ให้มีการหักทิ้งได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

จ. ชัยยุธา
(นางพรรณพิมล ชัยยุธาวิตร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

ตำแหน่ง ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
๑	นายยุคนันท์ จำปาเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๘๕) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ส่วนส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรชุมชน สำนักพัฒนาเกษตรกร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ส่วนส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรชุมชน สำนักพัฒนาเกษตรกร	๙๘๕	๑. การส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ที่รวมกลุ่มจากทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายในร้านศิลาপিพ ๙๐๔ วังคุชไทย ปี ๒๕๕๕ ๒. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสมเ็จ จังหวัดสระบุรี	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่หรือสำนักส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๒	นางสาวนันท์นิ ทอคงเหี้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๙๘) กลุ่มงานส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรชุมชน สำนักพัฒนาเกษตรกร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรชุมชน สำนักพัฒนาเกษตรกร	๙๙๘	๑. การจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตรปี ๒๕๕๖ ๒. การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ในครั้งต่อไป
๓	นางสาวณัฐธิดา หัวหาญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๕๕) กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๕๕	๑. รายงานผลการศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาอัสสัม ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชา	
๔	นางสาวพรพิมล ศิริกร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๘๘) กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๘๘	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืช ต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร Champion Products	

พ. ธีระยุทธ

ตำแหน่ง ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิด	หมายเหตุ
๕	นายอามัด สาและเนาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๒๙๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สมุทรสาคร (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สมุทรสาคร (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	๑๒๙๙	๑. รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการจัดฝึกอบรมเกษตรกรด้าน ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ หลักสูตรการปลูกเลี้ยงและการพัฒนาสายพันธุ์ กล้วยไม้สกุลต่างๆ เพื่อเป็นการค้าภายใต้โครงการปรับระบบการ ผลิตสินค้าเกษตร(ผลิตภัณฑ์การส่งออกกล้วยไม้)ปี ๒๕๕๔ ๒. แนวทางการรวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน)เพื่อให้มีศักยภาพ ในการให้บริการทางพันธุกรรมกล้วยไม้	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๖	นางสาวนุชจารี วนาศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๖๒๘) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑๖๒๘	๑. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช ๒. แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร ศัตรูพืช เพื่อสนับสนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๗	นายเกรียงไกร ทองสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๙๕๙) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	๑๙๕๙	๑. การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากร ข้อมูลการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	
๘	นางสาวสุนันทา กิจบุญชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๔๐๖) สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	๒๔๐๖	๑. ผลการดำเนินงานแปลงพยานการระบาดของศัตรูพืช ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยใช้แปลงพยานการระบาดของศัตรูพืช	

ง. ๒๒๒๒

พ. ๒๒๒๒

ตำแหน่ง ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๙	นายเดชา นามโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๔๔๘) สำนักงานเกษตรอำเภอพระยีน สำนักงานเกษตรอำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพระยีน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	๒๔๔๘	๑. รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลขามป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
๑๐	นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๔๗๓) สำนักงานเกษตรอำเภอพล สำนักงานเกษตรอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพล สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	๒๔๗๓	๑. ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ หลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๔/๕๕ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐาน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๑๑	นางสาวเพ็ญศิริ พิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๔๘๖) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	๒๔๘๖	๑. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลและการบูรณาการ แผนพัฒนาการเกษตรกับแผนพัฒนาตำบลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๒	นางสุภิญญา พงษ์คำพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๕๒๔) สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	๒๕๒๔	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๕ ๒. การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	
๑๓	นางคันสนีย์ แสงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๖๑๓) กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	๒๖๑๓	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ตำบลตะกาดเจ้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒. การส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชนของจังหวัดจันทบุรี	

พ.จันทบุรี

๒๖๑๓

ตำแหน่ง ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๑๔	นางสาวชลัยกร วิมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๗๙๒) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	๒๗๙๒	๑. การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรปี ๒๕๕๕ ๒. การพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังของจังหวัดชลบุรี	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๑๕	นายอภิชัย หนูตะเภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๑๕๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร	๓๑๕๓	๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ๒. การส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน หมู่บ้านใกล้กับที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชุมพร	<u>ทั้งนี้</u> หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๖	นางสาวรัชณี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๒๒๔) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร	๓๒๒๔	๑. การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	
๑๗	นางรัชนิวรรณ เป็งพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๕๔๙) สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	๓๕๔๙	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๕ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๒. แนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	
๑๘	นางสาวลำยอง ศรีปภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๘๔๐) กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	๓๘๔๐	๑. ผลการดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของ ศัตรูพืช ปี ๒๕๕๖ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดตราด	

พ. ๒๕๕๖

ส่งคืน

ตำแหน่ง ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๑๙	นางสาวอรนุช ใจแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๙๔๔) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก	๓๙๔๔	๑. รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี ๒๕๕๕/๕๖ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ๒. การเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๒๐	นางสาวพิมพ์พิมพ์ น้ำทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๐๐๗) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	๔๐๐๗	๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน บ้านบางปลากด หมู่ที่ ๓ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปี ๒๕๕๕ ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตมะขงชิดตามระบบสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๒๑	นางสาววันวิสาข์ สุภาพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๓๕๕) สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	๔๓๕๕	๑. การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๕/๕๖ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๒. การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๖/๕๗ โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	
๒๒	นางสาวพริษา บกหมื่นไวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๔๕๐) สำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	๔๔๕๐	๑. การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	
๒๓	นายจักรพันธ์ เสงี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๙๕๕) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	๔๙๕๕	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๕/๕๖ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ๒. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ของอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	

๑๙/๕๕

๑๙/๕๕

ตำแหน่ง ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๒๔	นางสาวสินีนารถ กิรติพงศ์พิศาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๔๒๗) สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	๕๔๒๗	๑. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๕ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๒๕	นายสุชาติ ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๒๖๑) สำนักงานเกษตรอำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกวนขนุน สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง	๖๒๖๑	๑. ผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ข้าว) ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ตำบลกวนขนุน อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง ๒. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนแบบบูรณาการ	
๒๖	นางสาวตุลยา กลับแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๓๑๘) สำนักงานเกษตรอำเภอบาปะฮะยอม จังหวัดพัทลุง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบาปะฮะยอม สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง	๖๓๑๘	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลครบวงจร ปี ๒๕๕๕ อำเภอบาปะฮะยอม จังหวัดพัทลุง ๒. การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในอำเภอบาปะฮะยอม จังหวัดพัทลุง	<u>ทั้งนี้</u> หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๒๗	นายวิรัตน์ นาคเอี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๕๔๘) สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	๖๕๔๘	๑. การพัฒนาระบบการเกษตรกรรมข้าวเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ลดต้นทุนการผลิต ๒. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูล ด้านการเกษตรระดับตำบล	
๒๘	นายวิโมกษ์ พรหมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๕๘๐) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	๖๕๘๐	๑. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี ๒. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี	
๒๙	นางสาวธัญลักษณ์ นิ่มนุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๕๘๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	๖๕๘๓	๑. การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดปี ๒๕๕๕ ๒. แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด จังหวัดเพชรบุรี	

๓๒/๒๕๕๕

พ. ๖๕๕๕

ตำแหน่ง ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๓๐	นายสุริยา ศรีนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๖๑๑) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	๖๖๑๑	๑. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๕ ๒. แนวทางสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล จังหวัดเพชรบุรี	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๓๑	นายวิจิต ใจเฉื่อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๗๙๖) สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	๖๗๙๖	๑. โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๕๔ (ลดต้นทุน การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒. การจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๓๒	นายณรงค์ ทาขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๘๓๔) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	๖๘๓๔	๑. การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านวังน้ำเย็น ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒. แนวทางการส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสมาชิกศูนย์ ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังน้ำเย็นในงานส่งเสริม การเกษตร	
๓๓	นางอารีย์ กาเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๐๖๔) สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	๗๐๖๔	๑. การดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๒. แนวทางส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน	
๓๔	นายสุเมต ประจงจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๑๖๓) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร	๗๑๖๓	๑. การพัฒนาบุคลากรในการใช้เครื่องอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ๒. การพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	

๗/๖/๕๕

พ. ๗/๖/๕๕

ตำแหน่ง ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๓๕	นางกัญญาณัฐ ชุติดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๑๗๑) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร	๗๑๗๑	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ต. โพนทราย อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร ๒. การส่งเสริมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดโรคข้าวของเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตแล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๓๖	นางเดือนเพ็ญ คำพวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๒๗๐) สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	๗๒๗๐	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๕ ๒. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ในครั้งต่อไป
๓๗	นางสุปราณี ระวังดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๓๘๑) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	๗๓๘๑	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๕ ๒. การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดยโสธร	
๓๘	นายจักรกรී ธิมาชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๔๕๕) สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	๗๔๕๕	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี ๒๕๕๕ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ๒. การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	
๓๙	นางสาววันทนี วิชชุประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๘๙๙) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	๗๘๙๙	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖ รอบที่ ๑ ตำบลเขาขลุ่ย อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๒. แนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล	

พ. ๒๖.๔.๕๖

ตำแหน่ง ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๔๐	นายถวัลย์ สามทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๗๒๕) สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	๘๗๒๕	๑. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ คุณภาพ ปี ๒๕๕๔ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ข้าว ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๔๑	นางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๑๐๙) สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๙๑๐๙	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลกิจกรรมการเกษตร ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่ตำบลคลองทูล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๔ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนของอำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	<u>ทั้งนี้</u> หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๔๒	นางสาวแสงเดือน พงษาชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๑๙๐) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๙๑๙๐	๑. ผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชฯ านุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒. แนวทางการพัฒนาการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพ	
๔๓	นายรัฐชัย แย้มพิกุลสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๒๑๐) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๙๒๑๐	๑. ผลการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ๒. การพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
๔๔	นางสาวอสิววรรณ เวชกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๒๗๕) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	๙๒๗๕	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร (GAP) ปี ๒๕๕๕ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) จังหวัดสมุทรสงคราม	

๙๒๗๕

พ. ๒๕๕๕

ตำแหน่ง ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๔๕	นางสาวสิริยา เรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๔๔๐) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแขง สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแขง สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	๙๔๔๐	๑. การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนขาว ๒๐๐๘ ตำบล โคกสะอาด อำเภอหนองแขง จังหวัดสระบุรี ๒. แนวทางการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีโดยวิธี การโยนกล้าของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนขาว ๒๐๐๘ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแขง จังหวัดสระบุรี	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๔๖	นางสาวอลิสา สะหะหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๗๓๔) สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	๙๗๓๔	๑. ผลการดำเนินงานโครงการสมุดทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๔๗	นางสาวมานิตา จันทร์เศรษฐี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๗๕๐) สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	๙๗๕๐	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP พืช ตำบลโคกเตื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๕๕ ๒. แนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ตำบลวังน้ำลาด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	
๔๘	นางสาวสุภัท สุขสุคนธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๗๘๗) สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	๙๗๘๗	๑. ผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๕๖	
๔๙	นางสาวศิริินทร์ กาฬภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๘๐๙) สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	๙๘๐๙	๑. การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๕ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. แนวทางการพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดต้นทุน การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	

หน้าต้นแม่

พ. ๙๙๙๙

ตำแหน่ง ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๕๐	นางสกวรัตน์ ทัดศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๐๓๖) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	๑๐๐๓๖	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๕ ๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือก ถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๕๑	นางสาวศิริรักษ์ ศรีวิไล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๔๔๑) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	๑๐๔๔๑	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ของจังหวัดอ่างทอง ปี ๒๕๕๔ ๒. การใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนางานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จังหวัดอ่างทอง	หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๕๒	นางสาวลัดดาวัลย์ สีเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๗๓๒) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	๑๐๗๓๒	๑. การส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๕ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี	หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๕๓	นางสาวสุภาวดี แย้มพราหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๗๗๑) สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล จังหวัดอุดรธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	๑๐๗๗๑	๑. ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ๒. การผลิตพืชผักปลอดภัยและได้คุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	ผู้ สมัคร ใหม่

พ. ๕๕๕๕